

**VŨ THƯ**

# Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Sau khi hoàn thành gieo cấy gần 8.000ha lúa xuân, nông dân các địa phương ở Vũ Thư tập trung tỉa dặm, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh để bảo vệ an toàn lúa xuân đầu vụ.



Nông dân xã Song An (Vũ Thư) tỉa dặm, bón thúc cho lúa xuân.

Mặc dù thời vụ gieo cấy lúa xuân trùng vào dịp đón Tết cổ truyền nhưng với tinh thần tập trung để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất, đến ngày 25/2, nông dân Vũ Thư đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa xuân theo kế hoạch. Ngay sau gieo cấy, nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức cao, thời tiết ẩm, lúa

xuân phát triển rất nhanh. Hiện lúa cấy trà sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh, lúa cấy đại trà đang bén rễ hồi xanh, lúa gieo thẳng đã ra từ 3 - 4 lá. Nông dân các địa phương tập trung xuống đồng tỉa dặm, bảo đảm mật độ hợp lý. Để lúa sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm năng suất, Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với

các HTXNN chủ động điều tiết nước bảo đảm phục vụ đủ nước tưới cho cây lúa phát triển tốt. Đặc biệt, đối với lúa gieo thẳng, các địa phương thực hiện lấy nước vào ruộng lúa theo quy trình "nông - lộ - phơi" để lúa bám rễ khỏe, chống đổ ngã về sau. Thời điểm này, lúa gieo thẳng lên 3 - 4 lá, bà con có thể bón nhử sớm với lượng đạm từ 2 - 3kg/

sào. Với diện tích lúa cấy, các địa phương tập trung tuyên truyền nông dân bón thúc sớm với phương châm "nặng đầu, nhẹ cuối". Bón thúc lần 1 với lượng phân từ 7 - 8kg/sào phân NPK chuyên thúc, bón thúc lần 2 ngay sau lần 1 khoảng 10 ngày để lúa phát triển tập trung. Cùng với chăm sóc, các HTXNN và nông dân tăng cường đánh bắt chuột bằng nhiều biện pháp; kết hợp quây nylon xuống đồng ngăn ngừa chuột phá hoại lúa non; rắc thuốc xử lý ốc bươu vàng ở những ruộng có mật độ ốc cao.

Lúa cấy trà sớm để trông cây thưa để nên các cánh đồng xã Song An đã trải rộng một màu xanh mượt của lúa non. Trên cánh đồng thôn Tân An, cùng với rất đông nông dân khác, bà Phạm Thị Mùi tiến hành tỉa dặm, bón phân, cắt cỏ bờ cho ruộng lúa nhà mình. Bà Mùi chia sẻ: Thửa ruộng này gia đình tôi dự kiến trồng dưa lê hè nên cấy sớm từ ngày 25 tháng Chạp với giống lúa Hương thơm. Hiện lúa

lên đều, đẹp, đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tháng Giêng thường bản nhiều lễ hội, đình đám nhưng theo khuyến cáo của HTXNN xã, tôi không dám lơ là, chủ quan mà tập trung tỉa dặm, bón thúc sớm để lúa phát triển tốt. Hiện tôi sử dụng phân chuyên thúc NPK Việt Nhật với lượng 10kg/sào để bón, dự kiến 10 ngày sau sẽ bón toàn bộ lượng phân thúc còn lại... Kế bên thửa ruộng của gia đình bà Mùi là ruộng của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc. Tỉ mỉ nhìn kỹ từng hàng lúa, bà Ngọc chia sẻ: Mặc dù tôi đã rắc thuốc diệt trừ ốc bươu vàng nhưng ruộng vẫn nhiều ốc. Nhìn ốc bươu vàng cắn hại nhiều khóm lúa non rất xót xa, nên cố gắng đi dò xét từng hàng lúa để bắt ốc thủ công... Ông Nguyễn Văn Kiểm, Giám đốc HTXNN xã Song An cho biết: Bón thúc sớm, tập trung sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng suất lúa, vì vậy, HTX hướng dẫn nông dân không bón lại rải mà bón thúc tập trung, chỉ sử dụng các loại phân NPK chuyên thúc có đủ thành phần đạm, lân, kali với lượng từ 8 - 10kg/sào. HTX cung ứng đầy đủ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ bà con chăm sóc, bảo vệ lúa; chỉ đạo tổ nông giang thường xuyên vận hành các trạm bơm để bảo đảm nước tưới cho lúa. Ngoài ra, chúng tôi đang theo dõi sát sao đồng ruộng để phòng, trừ sâu bệnh phát sinh.

Bà Phạm Thị Bích Liên, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vũ Thư cho biết: Thời tiết đầu vụ xuân năm nay nền nhiệt độ và độ ẩm cao, rất phù hợp, tạo thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển, tuy nhiên cũng tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Qua kiểm tra đồng ruộng, chúng tôi phát hiện bệnh đạo ôn đã xuất hiện trên diện tích lúa cấy sớm, ở một số giống nhiễm như BC15, nếp, TBR225 của một số địa phương như Phúc Thành, Song An, Xuân Hòa, Hiệp Hòa. Trên lúa gieo vải ở các chân ruộng khô cạn, thiếu nước lúa bị bệnh tuyến trùng gây hại bộ rễ với tỷ lệ từ 5 - 10% diện tích. Ngay khi phát hiện các bệnh trên lúa xuân đầu vụ, dùng vôi bột rắc trực tiếp trên ruộng nhiễm, đồng thời phải bảo đảm đủ nước tưới ruộng để xử lý lúa bị bệnh tuyến trùng. Cùng với phòng, trừ bệnh đạo ôn và tuyến trùng, Trạm phối hợp với các HTXNN tuyên truyền nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các loại sâu bệnh khác có thể phát sinh, tránh lây lan thành dịch, bảo vệ an toàn lúa xuân ngay từ đầu vụ.

**QUỲNH LƯU**

## ► Sản lượng điện thương phẩm 2 tháng đầu năm đạt 28,11 tỷ kWh

(chinhphu.vn) Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn đã cung ứng đủ điện với độ tin cậy cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đáng chú ý, sản lượng điện thương phẩm tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm trong 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 28,11 tỷ kWh, tăng 12,02% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 2, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt 13,13 tỷ kWh, tăng 8,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc có sản lượng điện thương phẩm tăng 16,26%, mức tăng cao nhất trong Tập đoàn. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng thấp nhất với 7,51%.

Với những nỗ lực của mình và các đơn vị trực thuộc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã bảo đảm cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như phục vụ các hoạt động trong dịp cả nước đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

## ► Tăng sử dụng quỹ bình ổn, giữ nguyên giá các mặt hàng xăng dầu



(vietnamplus.vn) Theo công văn của liên bộ Công Thương - Tài chính, mức chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) đối với xăng E5 RON92 là 704 đồng/lít; xăng RON 95 là 80 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel là 92 đồng/lít, dầu hỏa là 453 đồng/lít và dầu mazut 3,5S mức chi là 52 đồng/kg.

Như vậy, giá trần của xăng E5 RON 92 vẫn là 18.340 đồng/lít; dầu diesel 0,05S là 15.716 đồng/lít; dầu hỏa là 14.560 đồng/lít và dầu mazut 3,5S có mức trần là 12.528 đồng/kg.

Sau khi áp dụng quỹ bình ổn, giá xăng RON 95 giảm 400 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 giảm 332 đồng/lít; dầu diesel 0,05S giảm 243 đồng/lít; dầu hỏa giữ nguyên và dầu mazut 3,5S giảm 237 đồng/kg.

Trong lần này, mức chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 là 600 đồng/lít, xăng RON 95 là 0 đồng/lít, dầu diesel là 0 đồng/lít, dầu hỏa là 105 đồng/lít và dầu mazut là 0 đồng/lít.

Kể từ ngày 1/1/2018, trên thị trường cả nước sẽ chỉ cho phép sản xuất và kinh doanh hai loại xăng là E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 thay thế toàn bộ xăng A92.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, bảo cáo của các doanh nghiệp đầu mối cũng như các Sở Công Thương trên toàn quốc cho thấy, số lượng xăng E5 tiêu thụ tăng khá cao trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến điều hành xăng dầu, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo đủ lượng xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng.

**TIẾN ĐẠT**

Nhờ năng động, tích cực lao động sản xuất cùng với sự kiên trì, chịu khó, anh Bùi Mạnh Hùng, thôn Tử Tế, xã Thanh Tân (Kiến Xương) đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Từng là công an viên của xã, sau đó anh Hùng xin nghỉ công tác để tập trung phát triển kinh tế gia đình. Đầu năm 2007, anh bắt tay xây dựng trang trại trên đồng đất chua trũng cấy lúa kém hiệu quả. Anh Hùng chia sẻ: Bước đầu đi vào sản xuất, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Tôi đã phải dốc toàn bộ vốn liếng của gia đình, vay anh em bạn bè và ngân hàng được 700 triệu đồng để đầu tư cho sản xuất. Được sự hỗ trợ, hướng dẫn, động viên của chính quyền địa phương và tham gia các lớp tập huấn

# Vươn lên từ tay trắng

chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân xã tổ chức, tôi có thêm niềm tin và động lực để thực hiện

mơ ước làm giàu trên đồng đất quê hương. Trước hết, tôi xác định phương châm sản xuất là "lấy ngắn nuôi

dài". Trong giai đoạn xây dựng chuồng trại, cải tạo đất, tôi trồng các loại rau ngắn ngày, rau gia vị kết



Năm 2017, trang trại của gia đình anh Bùi Mạnh Hùng cho thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng.

hợp chăn nuôi lợn, gà, vịt để sớm có sản phẩm thu hoạch.

Đến nay, trang trại tổng hợp của gia đình anh Hùng được mở rộng với quy mô 600m<sup>2</sup> chuồng trại nuôi hơn 2.000 gà, vịt thương phẩm và hơn 400 đầu lợn thịt, lợn giống và 2.000m<sup>2</sup> ao nuôi thả các loại cá truyền thống với tổng trị giá đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Trang trại của gia đình anh được đầu tư bài bản, bố trí khoa học với hệ thống thông khí làm mát cho chuồng nuôi, đảm lót và sinh học, trồng cây xanh lấy bóng mát và hạn chế mùi hôi. Chăn nuôi theo hướng này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn giúp gia đình anh tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2017, sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình anh đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, anh Hùng đã vận động thêm 8 gia đình

khác trong xã liên kết sản xuất nông sản sạch nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thời gian tới, mô hình tổ hợp tác chăn nuôi xã Thanh Tân sẽ đi vào hoạt động với quy mô tích tụ hơn 2ha đất nông nghiệp, nâng tổng đàn gia súc lên hơn 1.000 con và hơn 20.000 con gia cầm, thủy cầm, đáp ứng nhu cầu thị trường phẩm của một số tỉnh, thành miền Bắc. Ngoài phổ biến kỹ năng, kiến thức chăn nuôi sạch, tổ hợp tác sẽ tìm đầu ra cho sản phẩm và quảng bá thương hiệu sản phẩm sạch đến với người dùng, từ đó tạo niềm tin với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Với những đóng góp tích cực cho công tác hội nông dân, nhiều năm liền anh Bùi Mạnh Hùng được UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và UBND xã Thanh Tân tặng bằng khen, giấy khen.

# Đường chưa thông xe kỹ thuật đã thành điểm đen

Mặc dù chưa thông xe kỹ thuật song thời gian gần đây, ngã tư giao cắt đường Thái Hà với tỉnh lộ 396B thuộc địa phận xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ) trở thành điểm đen về tai nạn giao thông (TNGT) gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

"Ngã tư tử thần" là biệt danh người dân các xã Quỳnh Trang, Quỳnh Xá, An Vinh, Đông Hải đặt cho ngã tư giao cắt đường Thái Hà với tỉnh lộ 396B thuộc địa phận xã Quỳnh Trang, bởi thời gian gần đây liên tục xảy ra TNGT khiến người dân luôn phải cảnh giác, đề phòng khi đi qua khu vực này. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng và người dân địa phương, phần lớn các vụ TNGT thường tập trung vào thời điểm chập tối, đêm khuya hoặc sáng sớm. Điển hình, hồi 20 giờ ngày 28/2, xe ô

tô đầu kéo mang biển kiểm soát 29C-440.97 kéo theo sơ mi rơ mooc biển kiểm soát 29R-076.21 do lái xe Bùi Văn Nghĩa (trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) điều khiển đi hướng quốc lộ 10 - Hà Nam và chạm với xe ô tô tải mang biển số 88LD-000.35 do lái xe Bùi Khắc Quân (trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) điều khiển đi hướng thị trấn Quỳnh Côi - ngã ba Đọi, hậu quả 2 xe ô tô bị hư hỏng. Hồi 4 giờ 30 phút ngày 1/3, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-178.16 kéo theo sơ mi rơ mooc biển kiểm soát 15R-018.31 do lái xe Nguyễn Văn Đông (trú tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển đi hướng quốc lộ 10 - Hà Nam và chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 88C-085.70 do lái xe Hoàng Văn Sơn (trú tại xã Cẩm Hoàng,

huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) điều khiển đi hướng thị trấn Quỳnh Côi - ngã ba Đọi, hậu quả ô tô biển kiểm soát 88C-085.70 bị hư hỏng kính chắn gió, cửa xe, xe ô tô đầu kéo hư hỏng cản trước.

Theo số liệu của Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Phụ, từ ngày 15/2 đến ngày 2/3, cán bộ của Đội đã xử lý 5 vụ TNGT tại ngã tư này. Tuy nhiên, theo người dân sinh sống gần khu vực phân ánh, số các vụ va chạm, TNGT tại ngã tư giao cắt đường Thái Hà với tỉnh lộ 396B còn cao hơn do một số lái xe tự giải quyết sự việc, không báo cơ quan chức năng.

Nguyên nhân gây TNGT tại điểm đen này được xác định là do thiếu đèn chiếu sáng, thiếu biển cảnh báo TNGT, thiếu vồng xuyên giao thông, biển hạn

chế tốc độ đặt chưa phù hợp, gỡ giảm tốc mỏng chưa phát huy được vai trò hạn chế tốc độ của phương tiện. Ý thức tham gia giao thông của một số người dân chưa cao, thiếu quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Vào thời điểm sau 22 giờ, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư tự động tắt đèn đỏ và xanh, chỉ còn đèn vàng cảnh báo phương tiện. Thiếu camera giám sát giao thông nên khi xảy ra TNGT cơ quan chức năng rất khó xử lý. Điển hình, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 22/1, anh Mai Đức Nhất (trú tại xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ) di chuyển bằng xe đạp từ cầu Chéo, xã Quỳnh Trang về xã Quỳnh Xá đã va chạm với xe ô tô tại khu vực gần ngã tư giao cắt đường Thái Hà với tỉnh lộ 396B. Do thiếu đèn chiếu sáng và camera quan sát nên xe ô tô sau khi gây TNGT đã chạy khỏi hiện trường, đến nay cơ quan chức năng chưa xử lý được vụ việc.

Đặc biệt, tại góc ngã tư thuộc địa phận thôn A Mễ, xã Quỳnh Trang, khu vực tập kết vật liệu thi công đường Thái Hà của Công

ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh được quay kín bằng tôn, lấn chiếm hành lang giao thông, cản trở, hạn chế hoàn toàn tầm nhìn của phương tiện lưu thông theo hướng quốc lộ 10 - Hà Nam. Được biết, khu vực lân cận này Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh đã mua lại mặt bằng của xã Quỳnh Trang. Tuy nhiên, 3 tháng nay, công nhân Công ty đã rút đi và thuê người dân địa phương trông coi. Ông Đinh Văn Tuynh, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang cho biết: Ngoài các nguyên nhân về kỹ thuật, lãnh đạo và người dân địa phương đã nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh tháo bỏ tôn quay công trường tập kết vật liệu nhưng chưa có phản hồi. Qua Báo Thái Bình, thay mặt địa phương, tôi rất mong các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết nguyện vọng chính đáng của chúng tôi để trả lại tầm nhìn của phương tiện lưu thông theo hướng quốc

lộ 10 - Hà Nam, góp phần giảm TNGT tại ngã tư giao cắt đường Thái Hà với tỉnh lộ 396B. Bà Bùi Thị Lê, xóm 2, thôn A Mễ, xã Quỳnh Trang, người có ruộng canh tác gần ngã tư vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến nhiều vụ TNGT xảy ra. Bà Lê chia sẻ: Do khu vực ngã tư xảy ra nhiều vụ TNGT nên người dân đi qua đây đều có cảm giác bất an. Nhân dân chúng tôi mong

cơ quan chức năng sớm có các biện pháp để trả lại sự bình yên cho người và phương tiện đi qua khu vực này cũng như bình yên của địa phương chúng tôi. Cùng chung chia sẻ đó, ông Trịnh Công Bưởi, thôn Dũng Tiến, xã Quỳnh Xá cho biết thêm: Dù đường Thái Hà chưa thông xe nhưng rất nhiều ô tô, xe biệt lập là xe ô tô đầu kéo chạy quá tốc độ, rất nhiều lần vượt đèn

đỏ khiến nhân dân rất e ngại khi đi qua khu vực này. Thêm vào đó, các mặt khu lân cận quay kín, che khuất một góc đường ảnh hưởng không nhỏ đến người và phương tiện tham gia giao thông. Người dân chúng tôi mong các cấp, các ngành liên quan cần có những việc làm cụ thể và kịp thời để hạn chế TNGT tại ngã tư này.

**TRỊNH CƯỜNG**



Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư giao cắt đường Thái Hà với tỉnh lộ 396B.